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Croesawodd y Cadeirydd aelodau i gyfarfod y gwanwyn o Bartneriaeth AHNE 
 

 
1. Cofnodion y Cyfarfod Blaenorol a gynhaliwyd ar 21 Hydref 2016  

Materion yn codi 
Philip Durrell, Les Starling i’w hychwanegu i enwau'r rhai a oedd yn bresennol  
Sandy Archdale i’w hychwanegu i Reoli Tirwedd 
 

 Menter Gwella Gweledol y Grid Cenedlaethol (VIP) gan gynnwys y Menter Gwella Tirwedd (LEI)  

               Roedd AHNE wedi cyflwyno Datganiad o Ddiddordeb ar gyfer prosiectau sy’n gysylltiedig â llinellau 
uwchben yng Nghymoedd y Morwynion a Thremeirchion (Grid Cenedlaethol).  

               Roedd y prosiect LEI yn cael ei ddatblygu’n lleol a’i arwain gan y Gweithgor Amgylchedd 
Cenedlaethola a Rheoli Tir.  Mae’r eitem hwn yn parhau. 

 
Rhaglen gosod llinellau trydan uwchben o dan y ddaear Scottish Power  

Roedd y fenter hon ar gyfer cynlluniau foltedd isel.  Y safleoedd arfaethedig ar gyfer y gwaith o dan 

ddaear oedd: Moel y Parc, Bwlch yr Oernant (fyny at Ponderosa), Parc Gwledig Tŷ Mawr, Traphont 

Ddŵr Pontcysyllte, Rhaeadr y Bedol a’r ardal Caffi Toll ar yr A5. 

 

Cais Moel y Parc 
Roedd y cynllun presennol hwn yn fod i gael ei gwblhau eleni. Byddai arwyddion yn cael eu codi i 
hysbysu ymwelwyr bod y gwaith wedi’i gyflawni ar ddechrau’r  
AHNE. 
 
Ychwanegodd Archeolegydd y Sir ei bod hefyd yn trafod gyda Scottish Power ynghylch cynllun posibl 
ym Moel Hiraddug i gael gwared â pholion a llinellau di-angen. 
 

Gwaith Trin Carthion ger Traphont Ddŵr Poncysyllte 

Diweddarodd y Swyddog AHNE yr aelodau ar wahanol gamau gweithredu a oedd yn cael eu gwneud i 

gael gwared neu adfer y dolur llygad o fewn y Safle Treftadaeth y Byd. 

Roedd swyddog o Gyfoeth Naturiol Cymru (Tom Lewis) wedi cael ei enwi i gynorthwyo’r AHNE gyda’r 

broblem.  

Roedd Dŵr Cymru wedi cynnal Ymgynghoriad Cyhoeddus ac roedd y Swyddog AHNE wedi codi’r 

broblem o ran gwaith trin carthion.  

Dywedodd Roger Cragg na fyddai’r ail-leoli’r safle neu bwmpio’r carthion i safle gwaith triniaeth arall 

yn gallu cael ei gyflawni’n hawdd iawn a byddai’n opsiwn drud. Awgrymodd y dylid rhoi ystyriaeth ar 

gyfer gosodiad mwy modern, gan ddefnyddio Contractwr Triniaeth Biolegol  (RCB).   Byddai’r dull 

hwn yn cynnwys tanciau dan orchudd ac yn cynnig rhyw fath o ffordd o guddio’r gwaith trin carthion. 

Roedd enghraifft o RBS i’w weld yn Llydiart Anne, Llantysilio.    

 

 

Roedd y Gweithgor Cymeriad Tirwedd ac Amgylchedd Adeiledig yn arwain yr eitem hon. 

 

5.            Fforwm Blynyddol AHNE 
               Cynhelir y Fforwm eleni ar y noson ar 30 Tachwedd yn  
                Theatr Twm o’r Nant, Dinbych, gyda’r thema  
               ‘Yr Amgylchedd Naturiol o’r AHNE’.  Siaradwyr ar gyfer y noson oedd: 
                 

Amy Green  
 (Ymddiriedolaeth Natur Gogledd 
Cymru) 
 

o y Prosiect Tirlun Byw Chwiler ac Alun 

Martin Clift  
(RSPB) 

o Rhoddodd Martin gyflwyniad ar 
Prosiect Rhostiroedd Gogledd Cymru  
a Phrosiect Adfer y Rugair Ddu 
 

 Sarah Bird< o Rhoddodd Sarah gyflwyniad ar  
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( Sw Caer)    Brosiect Planhigyn Meryw ar Fryniau Prestatyn  

                              
                 
              Mae gan yr AHNE swyddogaeth weithredol ym mhob un o'r tri prosiect. Roedd y Fforwm yn noson 

lwyddiannus iawn gyda dros hanner cant o bobl yn bresennol.    
 

                   Cynghorau Cymuned ac Aelodau Lleol o fewn yr AHNE – Fforwm Blynyddol  
                     Eglurodd y Swyddog AHNE bod noson neu brynhawn yn cael ei gynnig yn flynyddol 
                     i’r Cynghorau Cymuned ac Aelodau Lleol o fewn yr AHNE, gan roi cyfle i gwrdd â’r Tîm AHNE.  

Roedd y Fforwm ar gyfer diweddaru’r rheiny a oedd yn bresennol am y gwaith y mae AHNE wedi'i 
gyflawni o fewn y flwyddyn ddiwethaf.  

  
                   Cynhaliwyd y Fforwm eleni ar brynhawn a noson 2 Chwefror yng Nghanolfan Gymunedol 

Froncysyllte, ac er bod presenoldeb yn y Fforwm yn siomedig, mae cysylltiadau gyda’r Cynghorau yn y 
Waun, Cefn Mawr a Llangwyfan a Llanbedr wedi eu creu, ac mae'r Swyddog AHNE wedi bod allan i 
gyfarfod ag Aelodau Lleol eraill. 

 
                     Awgrymwyd y dylid symud lleoliad y Fforwm o amgylch yr AHNE a chynigiwyd y bydd y Fforwm 

nesaf yn cael ei gynnal yn y gogledd.    Hefyd cynigiwyd y dylid cael 'cefnogwr' ar gyfer yr AHNE ar 
gyfer holl Gynghorau Tref a Chymuned er mwyn codi ymwybyddiaeth o unrhyw faterion sy’n 
berthnasol i’r AHNE.  Fodd bynnag, cydnabuwyd na fyddai hyn yn cael ei gwblhau tan ar ôl etholiadau 
mis Mai.   Dywedodd John Roberts bod Cyfeillion AHNE Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy yn 
gwahodd Cynghorau Cymuned i ystyried dod yn Bartner Cymunedol er mwyn bod yn gefnogwr i’r 
AHNE.  

                     Cynigiwyd i roi cyflwyniad yn Fforwm Cymuned a Thref Wrecsam, a chytunodd aelodau y byddai 
hyn yn fenter buddiol.  
Cam Gweithredu  

1. Fforwm i symud o amgylch gwahanol leoliadau o fewn yr AHNE, a chynnal y Fforwm nesaf 
yn y gogledd.  

 
2. Cynnig ar gyfer Cefnogwr AHNE ar gyfer pob Cynghorau Tref a Chymuned (drwy lythyr).  

 
3. Tîm AHNE i fynd at Fforwm Cymuned a Thref Wrecsam i ymholi a allai’r AHNE roi 

cyflwyniad i’w haelodau   

8.         Gwobr AHNE ar gyfer 2016 
            Eglurodd y Swyddog AHNE bod y gwobrau eleni wedi cael eu cyflwyno i Gymuned Llandegla ac i 

Mike Worsley a James Yale (Gwobr Gwirfoddolwyr) ar 20 Ionawr gan Gadeirydd y Cyd-bwyllgor yn 
Siop Gymunedol Llandegla.  Roedd yn ddiwrnod buddiol, a chydnabuwyd fel arferion da ar gyfer y 
Tîm/ Partneriaeth AHNE i fynd i gymuned Llandegla i gyflwyno’r gwobrau, ac i adlewyrchu ar waith y 
gwirfoddolwyr o fewn yr AHNE. 

            Dywedodd y Cynghorydd Martyn Holland bod Cymuned Llandegla wedi bod yn falch iawn o dderbyn 
y wobr. 

 
Dywedodd Cadeirydd y Cyd-bwyllgor ei bod hi’n bwysig i adnabod yr ysbryd gwirfoddoli ac 
ymrwymiad cymunedol o fewn yr AHNE.   
Roedd Mike Worsley a James Yale yn hapus iawn o dderbyn Gwobr Gwirfoddolwr AHNE. 
Gofynnodd y Swyddog AHNE i aelodau’r cyfarfod i wylio’n weithredol, a chynnig enwebiadau busnes 
neu unigol yn barod ar gyfer gwobrau y flwyddyn nesaf.  
 
Cytunwyd bod y cofnodion yn gofnod cywir o’r cyfarfod 
 

 
2. Diweddariad gan y Swyddog AHNE   

Gweithgorau 
Dywedodd y Swyddog AHNE bod y mwyafrif o grwpiau wedi manteisio o gael aelodau allanol nad 
oeddent yn aelodau o’r Bartneriaeth.  Roedd yr aelodau hyn yn helpu i godi proffil y Bartneriaeth, a 
chanmolodd y Gweithgorau am y gwaith yr oeddent yn ei wneud ar ran y Bartneriaeth a’r AHNE. 
 
Cyd-bwyllgor Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol  
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Cynhelir y cyfarfod nesaf o’r Cyd-bwyllgor ar  
ddydd Gwener 23 Mehefin am 10.00am yn Ystafell Gynhadledd 2, Neuadd y Sir, Rhuthun. 
 
Cymdeithas Cenedlaethol AHNE (NAAONB)  
Roedd Cadeirydd y Cyd-bwyllgor a'r Swyddog AHNE wedi mynychu Cyfarfod Blynyddol NAAONB yn 
ddiweddar.  Trafodwyd yr effeithiau posibl o Brexit, ynghyd â chyflwyniad ar y Cyfalaf Cenedlaethol.  
 
Cystadleuaeth Plygu Gwrychoedd 
Dywedodd y Swyddog AHNE mai dyma’r drydedd flwyddyn i gynnal y gystadleuaeth.  Eglurodd y 
byddai’r gwirfoddolwyr wedi rhoi llawer o ymdrech i blygu gwrychoedd ar draws y sir.   Roedd plygu 
gwrychoedd yn grefft draddodiadol a oedd yn galluogi gwrych gael ei dorri'n rhannol a'i blygu ar ongl, 
a oedd yn arwain at y gwrych yn ail-dyfu o'r gwaelod.  Mae'r sgil hwn yn hen dechneg sy'n hanfodol 
er mwyn adfywio ein gwrychoedd.  Mae gwrychoedd hefyd yn hanfodol fel cynefin ar gyfer bywyd 
gwyllt.  Cynhaliwyd y gystadleuaeth eleni ar dir preifat ger Bodfari, ac roedd 27 cystadleuydd wedi 
plygu 77 medr o hyd o wrych. Cafwyd trafodaeth a chytunodd yr aelodau os bydd yr Amgylchedd 
Naturiol i'w  
warchod yn gywir, yna byddai angen addysgu’r genhedlaeth iau o’r sgiliau traddodiadol hyn. 
Cytunodd pawb bod hyn yn ddigwyddiad gwych. 
 
Gwasanaethau Cefn Gwlad Dwyrain a Gorllewin Swydd Caer  
Eglurodd y Swyddog AHNE ei fod ef ag aelodau eraill o’r Tîm AHNE wedi ymweld yn ddiweddar â 
Gwasanaethau Cefn Gwlad Dwyrain a Gorllewin Swydd Caer.    
Roedd Gwasanaeth Cefn Gwlad Dwyrain Swydd Caer yn parhau i weithredu’n effeithlon.   Fodd 
bynnag, roedd Gorllewin Swydd Caer yn mynd i golli ei Wasanaeth Rheoli Cefn Gwlad.    
Drwy gymharu, mae Gwasanaethau Cefn Gwlad Cymru wedi cael eu trin yn fwy ffafriol gan eu 
Hawdurdodau Lleol. 
 
Cynllun Pori Gogledd Ddwyrain Cymru (NEWGS) 
Dywedodd y Swyddog AHNE bod NEWGS yn Gynllun Rheoli Cynaliadwy, ac roedd datganiadau o 
ddiddordeb wedi’u cyflwyno.  Roedd y cynnig datganiadau o ddiddordeb cyntaf yn aflwyddiannus.   
Fodd bynnag, mae’r ail gais wedi’i gymeradwyo. Byddai’r prosiect yn cael ei gynnal am gyfnod o dair 
blynedd i ddatblygu porfa i wartheg, ceffylau a defaid. Byddai’r prosiect yn canolbwyntio ar dirluniau 
nad ydynt yn cael eu pori ar hyn o bryd a byddai'n cynnwys Hillside Prestatyn a Choed Moel Famau 
yn ogystal â safleoedd o fewn Dyffryn Dyfrdwy.  Roedd y cynllun yn fenter Cyllid Llywodraeth Cymru 
a fyddai’n gweithio mewn partneriaeth â pherchnogion tir a swyddogion cadwraeth.   Byddai bugeilio 
yn cael ei ailgyflwyno fel rhan o’r prosiect.  Diolchodd y Cadeirydd i Rachel Jones a David Shiel am eu 
holl waith caled ar y cais.  

 
        

3. Cyflwyniad: ‘Cronfa Datblygu Cynaliadwy’ 
Rhoddodd Ceri Lloyd, Swyddog Datblygu Cynaliadwyedd gyflwyniad ‘power point’ clir a manwl yn 
egluro bod 18 prosiect a 3 cynllun grant wedi’u cwblhau eleni, gyda £55,000 yn cael eu hawlio gan 
Lywodraeth Cymru.   Mae Cyllid Cronfa Datblygu Cynaliadwy wedi cyfrannu at greu pum swydd. 
 
Cynllun Grant Cefn Gwlad  
 

o Roedd y Cynllun Grant Cefn Gwlad mewn partneriaeth 
â FWAG, gyda hyd at 50% o gyfanswm costau o 
brosiect wedi'i ariannu. 

 
Ciosg Ffôn o Roedd y prosiect hwn mewn partneriaeth â Chadwyn 

Clwyd, gyda’r posibilrwydd o drawsnewid hen giosgau 
ffôn coch i fod yn Mannau Gwybodaeth neu fannau 
Diffibriliwr.  

 
Coed Actif o Roedd y prosiect hwn wedi’i leoli yn Sir y Fflint a 

Wrecsam 
Sir y Fflint – Bu i ddeuddeg oedolyn gydag anawsterau 
iechyd meddwl fynychu Coed Actif i gwblhau 
gweithgareddau Rheoli Coed gan gynnwys gwneud 
siarcol. Cynhaliwyd y prosiect am ddeuddeg wythnos. 
Wrecsam – Campfa Coed – cynhaliwyd digwyddiadau 
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cerdded yn y coed. 
 

Sgiliau Coed 
 Canolfan 

o Roedd gwirfoddolwyr wedi cynorthwyo gydag adeiladu 
adeilad newydd a fyddai’n cael ei orffen ar 22 Mawrth.   
Bydd gwahoddiad yn cael ei roi i’r Partneriaeth fynychu 
agoriad o’r adeilad.  

o  
Nature Spy o Mae aelod Partneriaeth Helen Walker yn cefnogi Nature 

Spy. 
Roedd gwirfoddolwyr wedi’u recriwtio i archwilio 
rhywogaethau o fewn yr AHNE. 
Mae Nature Spy wedi ymweld ag ysgolion o fewn 
AHNE er mwyn cyflwyno plant i'r prosiect a’r AHNE.  
Roedd camera wedi’u guddio o fewn tir yr ysgol.  
Roedd yr holl recordiadau ar y safle ‘Cofnod’.   

 
 
Nature Spy 
Cododd rhai aelodau bryderon ynghylch diogelwch cyfarpar y camera, ymatebodd y Swyddog Datblygu 
Cynaliadwy drwy ddweud bod y cyfarpar yn eithaf diogel.   Roedd un camera wedi cael ei fandaleiddio 
mewn ysgol, ond yn ffodus roedd gan yr ysgol yswiriant am y difrod ar y cyfarpar.  
 

 
4.           Gweithgorau’r Bartneriaeth 

          Rhoddodd Cadeiryddion y Gweithgorau ddiweddariad llafar byr ar gynnydd eu grwpiau. 

 
4.1         Gweithgor y Gronfa Datblygu Cynaliadwy  

Dywedodd Mike Skuse, Cadeirydd  y Gweithgor Cronfa Datblygu Cynaliadwy,  yn unol â chadarnhad 
Llywodraeth Cymru y bydd £55,000 ar gael ar gyfer cyllid Cronfa Datblygu Cynaliadwy ar gyfer y 
flwyddyn i ddod.   Byddai £5,000 yn cael ei dynnu ar gyfer costau gweinyddu a £5,000 ar gyfer y 
Cynllun Grant Cefn Gwlad. Mae’r dyraniadau canlynol wedi’u gwneud: 

 £10,000 i annog pobl dan anfantais i ymweld â’r AHNE. 

 £5,000 i gynorthwyo yn yr hyfforddiant ar gyfer y sgiliau traddodiadol i bobl ifanc.  

 £3,000 ar gyfer y ‘Good Grub Club’, i gynorthwyo Ffermwyr Dyffryn Dyfrdwy i weithio gyda 
chigyddion lleol.   

Roedd tanwariant o £40,000 o’r gyllideb Tirweddau Gwarchodedig Cymru, yr oedd gan AHNE gynnig 
am £20,000 i gynorthwyo ymhellach i ariannu pedwar prosiect sydd wedi cael grant cronfa datblygu 
gynaliadwy yn barod.   Eglurodd Mike ymhellach bod y pwyslais gan Llywodraeth Cymru i 
ganolbwyntio ar ariannu prosiectau ar raddfa mwy a fyddai’n cynnwys buddion economaidd neu 
iechyd.   Ymddengys hyn i fod yn gysylltiedig â’r Ddeddf Amgylchedd a Deddf Lles Cenedlaethau'r 
Dyfodol, y ddwy a oedd yn nodi y dylai ardaloedd gwledig gwarchodedig, gan gynnwys Parciau 
Cenedlaethol ac AHNE, yn gorfod cynnwys budd economaidd a buddion iechyd o fewn eu cynigion.  
Roedd dau syniad ychwanegol ar gyfer cyllid posibl wedi cael eu trafod yn ddiweddar.  Roedd un ar 
gyfer cyllido rhannol o’r Arolwg Ordnans i gynhyrchu map 1/25000 ar gyfer yr AHNE.   Roedd yr un 
arall i gyllido plannu coed i ddigolledu'r golled drwy Onnen yn gwyro (mewn perthi a darnau nas 
ddefnyddir neu ddarnau anffrwythlon o dir mewn ffermydd). 
 
Mewn perthynas â’r ‘Good Grub Club’, dywedodd y Swyddog Cynorthwyol AHNE bod gwaith dal heb 
eu cwblhau ar hyrwyddo cynnyrch lleol i siopau addas, ac ehangu cyfleoedd.  
 
Hefyd, cynigiwyd eu bod yn cysylltu â Fforymau Mynediad Lleol yn Sir y Fflint a Wrecsam o ran y 
posibilrwydd o wella mynediad i bobl anabl i ymweld â’r AHNE drwy brosiect ar y cyd.  

Diolchodd y Cadeirydd i Mike Skuse a’r grŵp am yr holl waith yr oeddent wedi’u gwblhau.   
Cam Gweithredu  
Cysylltu â Fforymau Mynediad Lleol yng Nghyngor Sir y Fflint a Chyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam o 
ran mynediad gwell i’r anabl – prosiect ar y cyd posibl.  
 
Gweithgor Cymeriad Tirwedd ac Amgylchedd Adeiledig 
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            Dywedodd Cadeirydd y Gweithgor, y Cynghorydd Martyn Holland bod y grŵp wedi cyfarfod ar 20 
Ionawr.  Roedd y materion a drafodwyd yn cynnwys: 

 
            Gwaith Trin Carthion Poncysyllte 
             Roedd y broblem yn cael ei chodi yn gyson, roedd angen gwella’r gwaith trin carthion neu ail-leoli fel 

y trafodwyd. 
 

            Gosod llinellau pŵer dan y ddaear ym Moel y Parc 
             Bydd Prosiect Moel y Parc yn parhau, ond nid oedd manylion dechrau wedi'u cyhoeddi. 
 
            Onnen yn gwyro 
             Rhoddodd Sam Milner a Richard Sumner (y ddau o Gyfoeth Naturiol Cymru) gyflwyniad ar Onnen 

yn Gwyro.   Trafodwyd gynllun rheoli i gynorthwyo gyda rheoli’r clefyd a’r dirywiad o goed.    
 
            Statws Awyr Dywyll  
            Mae cais yr AHNE am Gyllid Statws Awyr Dywyll wedi bod yn llwyddiannus. 
            Ymgynghoriad SPG Drafft Sir Ddinbych: Mannau Agored Cyhoeddus ar gyfer Hamdden  

            Mae Ymgynghoriad Man Agored Cyhoeddus wedi’u hystyried gan y grŵp hefyd.     
         

Crynodeb o’r Ymgynghoriadau Cynllunio: 
            Nodwyd o’r dair Awdurdod Cynllunio Lleol, y nifer uchaf o sylwadau AHNE nad oedd wedi dod i law 

oedd gan Sir Ddinbych.  Roedd Aelodau wedi codi pryderon ac roedd y broblem yn cael ei fonitro’n 
hir dymor. Awgrymwyd i wahodd rhai aelodau o’r Awdurdod cynllunio Cyngor Sir Ddinbych i’r 
cyfarfod gweithgor i darfod ymhellach.      

         
Maes Parcio Ychwanegol yn Loggerheads 
Roedd y maes parcio ar agor bellach ac yn cael ei ddefnyddio'n sylweddol. 
Diolchodd y Swyddog AHNE i’r Cynghorydd Holland am ei gefnogaeth mewn perthynas â’r maes 
parcio.   
 
Pwysau o ran Ymwelwyr i Foel Famau 
Trafodwyd y nifer o ymwelwyr i Foel Famau ynghyd â’r effaith ar breswylwyr lleol a oedd yn byw yn 

agos i'r ffyrdd sy’n rhoi mynediad i’r ardal.  Roedd problemau baw cŵn ym Mharc Gweledig Moel 
Famau yn parhau i fod yn bryder. 
 
Cafwyd trafodaeth.  Eglurodd y Swyddog AHNE Cynorthwyol fel rhan o'i Gynllun Twf Twristiaeth, 
bod y Tîm AHNE yn gweithio’n agos gyda’r Adran Datblygu Economaidd Cyngor Sir Ddinbych i 
ystyried opsiynau ar sut i symud menter ymlaen i annog ymwelwyr i wasgaru i rannau eraill o’r AHNE 
a threfi fel Rhuthun a’r Wyddgrug.   Hefyd roeddynt yn ystyried yr aml-ddefnydd o docynnau maes 
parcio y gallai gynnig parcio am ddim i ymwelwyr yn er enghraifft Rhuthun neu roi 20% i ffwrdd o ffi 
mynediad i Garchar Rhuthun ac ati.  
I grynhoi, dywedodd Cadeirydd y Cyd-bwyllgor y dylid ystyried cludiant cynaliadwy, a byddai angen 
cynllun strategol i fynd i'r afael â mynediad i'r AHNE a’r effaith o bwysau ymwelwyr i’r ardal. 
 
Cam Gweithredu  

            Gwahodd Swyddogion o’r AHNE ac Awdurdod Cynllunio Cyngor Sir Ddinbych i fynychu cyfarfod o’r 
Gweithgor yn y dyfodol.      

 
 

4.3   Treftadaeth, Diwylliant a Chymunedau  
Nid oedd Cadeirydd y Gweithgor, Christine Evans yn gallu mynychu’r cyfarfod, a bu i'r swyddog 

arweiniol y grŵp, Archeolegydd y Sir, Fiona Gale roi adroddiad ar ran y grŵp.  
 
Deddf Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) 2016  
 Amlinellwyd y Ddeddf newydd ac eglurwyd y byddai canllaw newydd ar gael yn fuan a fyddai’n 
gysylltiedig â’r Ddeddf. 
 
Gwaith prosiect 

Roedd y Grŵp yn ystyried gwahanol safleoedd gan gynnwys Chwarel Mwynglawdd.  
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Byddai’r Archeolegydd Sir yn ymchwilio cyfleoedd cyllid gan Cadw, Cadwyn a Cronfa Datblygu 
Cynaliadwy. 
 
Prosiect Mynediad Llywodraeth Cymru: 
Roedd hwn yn brosiect Mynediad Llywodraeth Cymru yn Gop Cairn, Trelawnyd, a fyddai’n gwella 
mynediad a dehongliad o’r safle.  Byddai taflen yn cael ei gynhyrchu hefyd. 
 
Prosiect Ogofau Calchfaen Ymddiriedolaeth Clwyd:  
Eglurodd Archeolegydd y Sir mai bwriad y prosiect oedd i geisio asesu pa ogofau a allai fod wedi cael 
ôl byw dynol.  Hefyd trafodwyd ‘Prosiect Ein Tirlun Hardd’ ac mae’r grŵp bellach yn gweithio tuag at 
ei Raglen Gwaith i’r Dyfodol. 

 
Rheoli Tir a’r Amgylchedd Naturiol 
Nid oedd Gareth Wyn Jones,  Cadeirydd y Gweithgor yn gallu mynychu’r cyfarfod.   Fodd bynnag, 
roedd wedi darparu briff a mi wnaeth Les Starling gyflwyno i’r cyfarfod. 
 
Cynllun Gwella Tirlun Grid Cenedlaethol yn Nhremeirchion a Morwynion  
Gwahoddwyd yr AHNE i gyflwyno cais llawn ar gyfer y prosiect. Roedd y cynnig yn gynllun 4 blynedd 
gydag 15 o berchnogion tir wedi ymgysylltu’n barod i gymryd rhan yn Nyffryn Morwynion ar 
brosiectau megis cynnal gwrychoedd, rhostir a gwarchodfeydd natur ar ochr y ffyrdd. Fodd bynnag, 
roedd rhwystredigaeth o ran y broses gwneud cais yn rhy gymhleth, a bod diffyg dealltwriaeth ar 
agweddau o’r prosiect ymysg y Grid Cenedlaethol a rheoleiddiwr, a gymeradwywyd y cais yn y pen 
draw.  Roedd swyddogion yn gweithio’n galed i oresgyn y sefyllfa hon, gan roedd y prosiect yn gyfle 
gwych i’r AHNE. 
 
Cynllun Pori Gogledd Ddwyrain Cymru 

Roedd y grŵp yn edrych ymlaen at weld y prosiect yn datblygu. Roedd 35 safle arfaethedig 
gyda diddordeb cadwraeth a fyddai'n manteisio o'r prosiect pori.  Roedd cael gwared â physgwydd a 
chynnal a chadw ffiniau megis ffensio a gwrychoedd yn rhan bwysig iawn o’r cynigion. 
 
Mynydd Llandysilio-yn-Iâl  
Gwaith arfaethedig yn dangos y gwerth bioamrywiaeth gynyddol o’r safle yn datblygu.   Roedd y RSPB 
ynghlwm ar hyn o bryd mewn gwahanol fentrau ar y mynydd. 
 
Aflonyddu Defaid 

Roedd hwn yn broblem gynyddol ac roedd y Grŵp yn cefnogi gwaith AHNE mewn partneriaeth 
â Heddlu Gogledd Cymru i lansio ymgyrch ymwybyddiaeth i berchnogion cŵn a elwir yn 
‘Ymgyrch Diadell’. Roedd yr ymgyrch hwn ynghyd â chefnogaeth yr AHNE yn cael ei groesawu gan 
ffermwyr a pherchnogion tir.  Roedd y diffyg ymwybyddiaeth a hyrwyddo'r Cod Cefn Gwlad wedi cael 
ei amlygu yn y cyfarfod. 
 

 

Hamdden, Twristiaeth, ac Ymgysylltu Busnes  
Nid oedd Dewi Davies, Cadeirydd y Gweithgor yn gallu bod yn bresennol yn y cyfarfod. 

Darparodd yr Uwch Swyddog Hamdden ddiweddariad ysgrifenedig byr ar waith y Grŵp.  Yn 
anffodus, oherwydd capasiti staff, nid oedd cyfarfod wedi’i gynnal ers y cyfarfod Partneriaeth diwethaf.  
Fodd bynnag, roedd dyddiad wedi ei drefnu a bydd  
Jim Jones o Dwristiaeth Gogledd Cymru yn mynychu. 
 
Prosiect Etifeddiaeth Calchfaen  

Roedd daflen ddrafft wedi’i chynhyrchu bellach ac wedi’i dosbarthu i’r grŵp i gael sylwadau. 
 
Data Mynediad Ymwelwyr 

Mae’r data wedi’i ddosbarthu i’r grŵp. 
 
Diolchodd Cadeirydd y Partneriaeth i'r holl Gadeiryddion y Gweithgorau am eu hadroddiadau a 
dywedodd ei fod yn amlwg bod y Gweithgorau yn weithredol ac yn rhoi cyfraniad sylweddol. 
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Ychwanegodd Cadeirydd y Cyd-bwyllgor bod yr adroddiadau gan Gadeiryddion y Gweithgorau yn 
dangos y maint sylweddol o waith a oedd yn cymryd lle a'r ystod eang o brosiectau a oedd yn cael eu 
cwblhau.  Roedd hyn yn dangos pa mor weithredol yr oedd AHNE.  Roedd hyn yn rhagorol oherwydd 
roedd pob aelod o’r Bartneriaeth yn rhoi eu hamser yn wirfoddol ac roedd yr AHNE yn gwerthfawrogi 
hyn yn fawr iawn.  
 
 

5.       Partneriaeth AHNE – Cyfarfod yr Haf a Thaith Maes  
Cynhelir y cyfarfod nesaf o’r Bartneriaeth dydd Gwener, 16 Mehefin. 
Cytunwyd yn y cyfarfod Partneriaeth diwethaf bod y cyfarfod Partneriaeth yr Haf yn cynnwys taith 
maes (yn dilyn y Cyfarfod Partneriaeth).  
Roedd yr Aelodau wedi ystyried amrywiaeth o safleoedd o fewn AHNE ar gyfer y daith, a 
phenderfynwyd y byddai'r Bartneriaeth yn mynd ar ymweliad safle i Domen y Rhodwydd.  
Cam Gweithredu  
Cynhelir y Cyfarfod Partneriaeth nesaf dydd Gwener, 16 Mehefin yn Old School House, Llanarmon yn 
Iâl, gydag ymweliad safle i gastell mwnt a beili – Tomen y Rhodwydd.  
 

 
6.       Menter Awyr Dywyll yr AHNE 

Eglurodd y Swyddog AHNE Cynorthwyol bod y cais i Cadwyn Clwyd a Chyllid Cronfa Datblygu 
Cynaliadwy wedi bod yn llwyddiannus. Roedd Awyr Dywyll Cymru a’r Fro wedi’u penodi i asesu 
ansawdd yr awyr yn AHNE, ac i gynghori ar sut y gellir symud y cais ymlaen.  Aeth yn ei flaen i 
egluro nad oedd AHNE yn ddigon mawr i wneud cais am statws Gwarchodfa Awyr Dywyll.   Fodd 
bynnag, gallai'r dynodiad Parc Awyr Dywyll fod yn amcan cyraeddadwy.   
Byddai digwyddiad i randdeiliaid yn cael ei gynnal ar 20 Mawrth, ynghyd â chwe digwyddiad 
cyhoeddus drwy gydol y flwyddyn.   Byddai Planetariwm symudol yn cael ei ddefnyddio ym mhob un 
o'r digwyddiadau.  Byddai mapio yn cael ei gwblhau i gasglu darlleniadau awyr dywyll mewn 40 
lleoliad o fewn yr AHNE, gydag gwirfoddolwyr yn cael eu hyfforddi ar sut i fonitro'r awyr. 
Mae Cadeirydd y Cyd-bwyllgor a Chadeirydd y Bartneriaeth ynghyd â Chadeiryddion y Gweithgorau 
wedi’u gwahodd i’r Digwyddiad i Randdeiliaid.   
 
 

7.       Ymgynghoriad Cyfoeth Naturiol Cymru 
Eglurodd y Swyddog AHNE pwrpas yr Ymgynghoriad Llywodraeth Cymru: 
Roedd Deddf Amgylchedd (Cymru) 2016 yn gofyn i Weinidogion Cymru baratoi, cyhoeddi a 
gweithredu Polisi Adnoddau Naturiol cenedlaethol – dogfen yn nodi eu polisïau cyffredinol a phenodol 
i gyfrannu at gyflawni rheolaeth cynaliadwy o adnoddau naturiol mewn perthynas â Chymru, gan 
gynnwys yr hyn y maent yn ei ystyried y dylid eu gwneud mewn perthynas â newid hinsawdd a 
bioamrywiaeth. 
 
Eglurodd y Swyddog AHNE bod yr AHNE wedi bod yn gweithio’n agos gyda’r Parciau Cenedlaethol 
Cymru a AHNE, a bod ymateb cyfunol wedi ei gyflwyno ar ran yr holl dirweddau gwarchodedig yng 
Nghymru (dosbarthwyd yn flaenorol).  
Cafwyd trafodaeth.  Dywedodd Cadeirydd y Cyd-bwyllgor y gall rhai elfennau o'r ymateb gysylltu ag 
amcanion Deddf Cenedlaethau'r Dyfodol Iechyd a Lles, ac awgrymodd efallai y byddai hyn yn 
rhywbeth y gallai’r Gweithgor ei ystyried a sut yr oedd yn berthnasol i waith y AHNE.   Hefyd gallai 
gynorthwyo â cheisiadau am gyllid i brosiectau.   

          

               
8.       Unrhyw Fater Arall  

Rhaglen ‘Ramblings' Radio 4  
Dywedodd Archeolegydd y Sir bod y darlledwr, newyddiadurwraig ac awdur, Clare Balding wedi 
ymweld yn ddiweddar ag AHNE i archwilio’r ddwy fryngaer fel rhan o'r gyfres Radio 4, 'Ramblings'.  
Bydd y rhaglen ar gael fel podlediad, neu drwy dudalen rhaglen Ramblings ar wefan y BBC: 
http://www.bbc.co.uk/programmes/b006xrr2 
 
 
Prosiect Ein Tirlun Darluniadwy  
Eglurodd y Swyddog AHNE Cynorthwyol y byddai’r ail gam o'r cais yn cael ei gyflwyno erbyn mis 
Awst, a rhoddodd ddiweddariad byr o'r prosiect: 

http://www.bbc.co.uk/programmes/b006xrr2
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Safleoedd Hanesyddol o Roedd Ymgynghorwyr yn archwilio’r safleoedd 

hanesyddol o fewn y Safle Treftadaeth y Byd 
 

Cysylltedd â Rhywogaethau o Cysylltedd â rhywogaethau yn cael ei fonitro ar 

hyn o bryd, ac mae mapio wedi'i gwblhau i 

symud y prosiect ymlaen.  

Ymgynghoriad Cymunedol o Roedd Ymgynghoriadau Cymunedol wedi'u 

cwblhau bellach ac roedd rhai prosiectau wedi 

symud ymlaen.  

Wernffrwdd, Llangollen o Roedd cynlluniau manwl wedi’u drafftio ar 

gyfer mynediad newydd ar Safle Treftadaeth y 

Byd.  

The Dell,  Plas Newydd  o Byddai golygfeydd newydd yn cael eu hagor 

Prif Olygfeydd o Roedd chwe prif olygfeydd o’r Safle 

Treftadaeth y Byd wedi’u hystyried. Roedd 

Rheolaeth Coed cadarnhaol yn cael ei 

archwilio’n awr er mwyn agor y golygfeydd.  

 
Cynllun Dehongli o Roedd y Cynllun yn cael ei ddatblygu ar hyn o 

bryd 

 
 
Cyfeillion AHNE Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy  

Llongyfarchodd Swyddog AHNE y Cyfeillion am gyrraedd 180 o aelodau, a dywedodd bod y grŵp yn 
mynd o nerth i nerth a diolchodd i'r Uwch Swyddog Hamdden a phawb ynghlwm am eu 
gwaith caled. 
 
 
Gerddi sy’n Gyfeillgar i Ddementia 
Gofynnodd y Cynghorydd Paul Cunningham os byddai’r AHNE yn ystyried rhagor o ardaloedd/ erddi 
ar gyfer cleifion sydd ag afiechyd dementia.  Dywedodd y Swyddog AHNE bod gardd yng Nghorwen a 
oedd yn cael ei ddatblygu gyda phobl sydd â dementia, fodd bynnag roedd hyn yn rhywbeth y gallai’r 
AHNE edrych i ddatblygu ymhellach.  

 
 

9.        Dyddiadau Cyfarfodydd yn y Dyfodol: 
 
Cyfarfod Partneriaeth AHNE 
 
Dydd 
Gwener 

16 Mehefin 2017 

Dydd 
Gwener 

 6  Hydref 2017 
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